



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
ที่..... วันที่...๒๕...เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ต้นเรื่อง - สืบเนื่องจากการที่ศาลปกครอง ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๕๗/๒๕๖๒ ระหว่าง นางณชสร นิลทวี กับพวกรวม ๑๔ คน ผู้ฟ้องคดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ที่ ๔ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดี และคดีปกครองอื่นในลักษณะประเด็นเดียวกัน รวม ๔๕ คดี ซึ่งศาลมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลหรือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบำนาญให้เป็นไปตามข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระเบียบดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๙/๑๘๑๒๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีบัญชาว่า เพื่อให้การหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญของลูกหนี้รายใหม่และลูกหนี้รายเก่าที่มีการก่อหนี้เพิ่มเติมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งข้าราชการบำนาญ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งหน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัดตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

- เพื่อให้การหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญของลูกหนี้รายใหม่และลูกหนี้รายเก่าที่มีการก่อหนี้เพิ่มเติมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งข้าราชการบำนาญ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๑ และตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางโดยเคร่งครัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงให้ดำเนินการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบฯและตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางโดยเคร่งครัดตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา - เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

(นางกนกรัตน์ บุญผ่องศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(.....)
(นายอำนาจ ทัพย์คำภรณ์)

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๘๕/๑ ก/๕๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

สพ.พจนานุกรม ๒
เลขที่ป. 11908.
วันที่ 10 ๑๐ ๖๒.
 กลุ่มอำนวยการ
 กลุ่มนโยบายและแผน
 กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริหาร
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนต้น
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 กลุ่มบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๙/๑๘๑๒๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ศาลปกครองกลาง ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๕๗/๒๕๖๒ ระหว่าง นางณชสร นิลทวี กับพวกรวม ๑๔ คน ผู้ฟ้องคดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ที่ ๔ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดี และคดีปกครองอื่นในลักษณะประเด็นเดียวกัน รวม ๔๕ คดี ซึ่งศาลมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลหรือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบำนาญให้เป็นไปตามข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระเบียบดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น

โดยคดีทั้งหลายดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๙/๑๘๑๒๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบัญชาว่า เพื่อให้การหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญของลูกหนี้รายใหม่และลูกหนี้รายเก่าที่มีการก่อหนี้เพิ่มเติมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งข้าราชการบำนาญ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เลขที่ป. ๓๐๑๐
วันที่ 24 ธ.ค. 2562
 กษัตริย์ / สำนักงาน ...
 ปัทมาพร
 กัญจน
 รุจภา
 ดวง
 สุภาพร
 ทศนีย์
 โชติภา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อให้การหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญ ของลูกหนี้รายใหม่และลูกหนี้รายเก่าที่มีการก่อหนี้เพิ่มเติมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งข้าราชการบำนาญเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและตามบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้ท่านดำเนินการหักเงินเดือนเงินบำนาญให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางโดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามนัยหนังสือสั่งการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ พิณสา)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนิติการ

กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๗



บันทึกข้อความ

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขที่ 130197
วันที่ 29 ต.ค. 2562
เวลา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนิติการ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๕๐ ต่อ ๕๐๕๐
ที่ ศธ ๐๒๐๙/ ๑๙๖๒๓ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอให้ดำเนินการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้
ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ศาลปกครองกลาง ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๒๐/๒๕๖๑ ที่กลุ่มผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ กับพวก ผู้ถูกฟ้องคดี และคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง รวม ๔๕ คดี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ พิพากษาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลหรือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญให้เป็นไปตามข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการ และสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบัญชาว่า เพื่อให้การหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญ ของลูกหนี้รายใหม่ และลูกหนี้รายเก่าที่จะมีการกู้เพิ่มเติมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้ง ข้าราชการบำนาญ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นายประเสริฐ บุญเรือง)

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ